



ประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
(ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

ตามที่มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ โดยได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์ในการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่ง เมื่อวันที่ ๒๖ และวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นั้น

มหาวิทยาลัยนวมินทราชธิราช ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกโดยวิธีพิเศษเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งอาจารย์) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีพิเศษฯ

ลำดับที่สอบ คัดเลือกได้	เลขประจำ ตัวสอบ	ตำแหน่ง/ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
		ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร ภาควิชาการบริหารจัดการเมือง	
๑	๑๒	นายแสน กิรินนันท์	
๒	๕	นางสาวนฤมล นิ่มนวล	
๓	๙	นายปฐมพงษ์ รัตนโกศัย	
๔	๑	นายกฤษพัฒน์ เขียนทองกุล	
๕	๓	นายจาตุรนต์ ทองห้วน	
๖	๔	นายปฐม กาญจนพิมลกุล	
		สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด	
๑	๑	นายอิสร์ ภูมิเนาว์นิล	
๒	๒	นางสาวชนิษฐา สวัสดิ์	
		สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในสถานพยาบาล - ไม่มีผู้สอบผ่าน -	
		ภาควิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ	
๑	๔	นางสาวมินตรา พิทักษ์เมธากุล	
๒	๓	นางสาวพิมพ์ณารา อาวุธเทวินทร์	
๓	๒	นายกนกพจน์ คำชาย	

ลำดับที่สอบ คัดเลือกได้	เลขประจำ ตัวสอบ	ตำแหน่ง/ชื่อ - สกุล	หมายเหตุ
๑	๓	ตำแหน่งอาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	
๒	๑	นางสาวทาริกา มหายศนันท์	
๓	๒	นายทองพิทักษ์ ฮวบบางยาง นายกิตติพงษ์ ทองอัม	

๒. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตรวจสอบรายละเอียดการรายงานตัว ดังนี้

๒.๑ ผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ในตำแหน่งและลำดับที่สอบได้ตามรายละเอียดด้านล่างนี้
ให้นำบัตรประจำตัวประชาชนไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช ตั้งแต่วันที่ประกาศฯ จนถึงวันที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาทำการ ตั้งแต่
เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หากไม่ไปรายงานตัวภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์ และมหาวิทยาลัยจะเรียก
ผู้มีรายชื่อลำดับถัดไปเพื่อบรรจุแทน

ตำแหน่ง/สังกัด	ลำดับที่สอบได้	หมายเหตุ
อาจารย์ - สังกัดวิทยาลัยพัฒนามหานคร สาขาวิชาการบริหารจัดการเมือง	๑ - ๓	
- สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสุขภาพ ภาควิชาเทคโนโลยีสุขภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องมือแพทย์และห้องผ่าตัด	๑	
อาจารย์ผู้ช่วย ภาควิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์และสาธารณสุข สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์	๑ - ๒	

๒.๒ เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือกฯ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สุขภาพ ภาควิชาการศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ ลำดับที่ ๑ - ๓ ให้นำบัตรประจำตัวประชาชน และผล
การทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานความสามารถภาษาอังกฤษ IELTS ในระดับ ๖.๕ ขึ้นไป โดยต้องมีผลรับรอง
ดังกล่าวไม่เกินสองปี ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ชั้น ๓ สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช ตั้งแต่วันที่ประกาศฯ จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ในวันและเวลาทำการ
ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. หากไม่ไปรายงานตัวภายในกำหนดถือว่าท่านสละสิทธิ์

๓. ประกาศนี้ให้ขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกไว้ ๒ ปี นับแต่วันที่ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการ
คัดเลือกนี้ เว้นแต่ถ้ามีการสอบแข่งขันในตำแหน่งเดียวกัน และได้ขึ้นบัญชีผู้ผ่านการคัดเลือกใหม่แล้ว บัญชีผู้
ได้รับการคัดเลือกครั้งนี้เป็นอันยกเลิก

๔. การจัดทำสัญญาจ้าง มหาวิทยาลัยจะทำสัญญาจ้างกับผู้ผ่านการคัดเลือกที่มารายงานตัว
เข้าปฏิบัติงาน และมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามประกาศมหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช เรื่อง
การกำหนดมาตรฐานประจำตำแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย
โดยผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาทดลองปฏิบัติงานและสัญญาจ้างตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(รองศาสตราจารย์อนันต์ มโนมัยพิบูลย์)
รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยนวมินทราชูราช